

**ชื่อส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์**  
**แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566**

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	กิจกรรมมาตรการควบคุม วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566 (3)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2566 (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และ การทุจริตในหน้าที่ (ความเสี่ยงใหม่)	1. มีระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน 2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ 3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและ ความโปร่งใส (ITA) 4. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพ ฤทธิ์ และเลขานุการคณะ
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	2. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ (ความเสี่ยงใหม่)	1. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อตรวจสอบผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของบุคลากรคณะ ศึกษาศาสตร์ให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 2. เผยแพร่มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจริยธรรม ทางวิชาการของ มช. ให้กับบุคลากรรับทราบ 3. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin โดยห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ให้คำแนะนำ นำ/อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อการตรวจสอบด้วยตนเอง รวมทั้ง ให้บริการตรวจสอบงานวิจัย/บทความ ด้วยโปรแกรม Turnitin แก่ อาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะศึกษาศาสตร์		1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะ เนตร 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพ ฤทธิ์
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	3. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ความเสี่ยงใหม่)	1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนักรู้ มีความรู้ และ ทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 2. จัดให้มีแบบขอความยินยอมจากผู้ใช้ในการให้คุกกี้ (Cookie Consent) เพื่อเก็บข้อมูลและขอใช้ข้อมูลด้วยจุดประสงค์ต่างๆ ซึ่งเป็น การเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร .บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA 3. จัดทำนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล สร้างมาตรฐานการรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลร่วมกัน		เลขานุการคณะ